



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๙ มูลค่าข่าว ๑๐๔,๖๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ข้อสอบกลาง คัดเลือกเข้ามหา'ลัย 27 แห่ง

ASTVผู้จัดการรายวัน - มติ ทปอ.เห็นชอบให้มหา'ลัย 27 แห่ง
สอบรับตรงกลางและใช้ข้อสอบกลางคัดเลือก เริ่มปีการศึกษา 59
เพื่อแก้ปัญหาหัวงวอกสอบ ขณะที่ "ประติษฐ์" แจงข้อสอบกลาง
จะมี 9 วิชา เด็กไม่ต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบเฉพาะวิชาที่คณะ/
สาขากำหนดให้ยื่นคะแนนได้

วานนี้ (26 ต.ค.) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
รศ.ดร.ประติษฐ์ วรธนรัตน์ อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาบริหาร
ศาสตร์ หรือ นิด้า ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดแถลงภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่งดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้
ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา แต่จะเพิ่มอีก
2 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น
9 วิชาเพื่อรองรับนักเรียนที่จบสายศิลป์จากเดิมจะเน้นสายวิทย์
หรือร่วมกัน คณะ/สาขาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องไป
กำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบที่จะใช้ในการคัดเลือกว่ามีอะไร
บ้าง และประกาศให้นักเรียนทราบ ดังนั้น นักเรียนไม่จำเป็นต้อง
สอบทุกวิชา แต่เลือกสอบได้เฉพาะวิชาที่ต้องการนำคะแนนไป
ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาที่ต้องการเท่านั้น

รศ.ดร.ประติษฐ์ กล่าวต่อว่า การรับตรงกลางร่วมกันครั้งนี้
ไม่ได้ใช้เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง 9 วิชาเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัย
ยังสามารถกำหนดองค์ประกอบของคะแนนอื่นๆ มาใช้เพื่อคัด
เลือกเพิ่มเติมได้เหมือนเดิม ทั้งคะแนนการทดสอบความถนัด
ทั่วไป หรือ GAT และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/
วิชาการ หรือ PAT และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาตินิพนธ์ฐาน (O-Net) ซึ่งนักเรียนสามารถนำคะแนนทั้งหมด
ไปใช้ได้ทั้งการรับตรงกลางผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ของสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งเด็กจะต้องเลือกว่าจะยื่น
ในคณะที่สอบรับตรงได้หรือไม่ หากไม่ก็ต้องสละสิทธิ์ จาก
นั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชัน
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กหัวงวอกสอบ ■

